

Bà bầu bị sùi mào gà có chữa được không?

Sùi mào gà hay còn gọi là mụn cóc sinh dục, là một căn bệnh lây qua đường tình dục. Theo chia sẻ trang web: <https://www.bonfieldpharmacy.ca/> cho biết Vì vậy, vẫn có thể phụ nữ mang thai mắc lây sùi mào gà, dẫn tới chi phối đến tình trạng sức khỏe của mẹ cũng như nhỏ. Vậy phụ nữ mang thai mắc sùi mào gà liệu có chữa trị được không?

Vì sao phụ nữ mang thai mắc sùi mào gà?

Sùi mào gà, hay còn gọi là mụn cóc sinh dục, là một căn bệnh lây hàng đầu qua đường tình dục không được bảo vệ, bởi vì rút Human Papillomavirus (HPV) nhóm type 6 cũng như 11 dẫn tới. Trong trường hợp phụ nữ mang thai mắc sùi mào gà, bệnh lý có thể được truyền qua những phương thức hoạt động tình dục không dùng biện pháp bảo vệ như "yêu" qua "cô bé", khoang miệng hoặc hậu môn trực tràng.

Nhận thấy sùi mào gà lúc mang thai thông qua dấu hiệu nhận biết nào?

Sùi mào gà là một bệnh lý liệu có tính chất là thấy những đám mụn cóc loại đơn lẻ hoặc kết hợp lại thành đám tương tự như hoa loa kèn trên da. Trước hết, những dấu hiệu nhận biết của bệnh lý tương đối khó khăn nhận thấy bởi mụn cóc liệu có kích cỡ nhỏ, phẳng so với bề mặt da. Lúc tiến truy cập thời kỳ kế tiếp, những mụn dần phát triển không nhỏ hơn, thấy đơn lẻ hoặc thành đã từng đám, số lượng tăng cao cũng như liệu có màu sắc tương tự hoặc đậm hơn so với màu da trước hết.

Phụ nữ mang thai mắc sùi mào gà thường gặp thương tổn loại mụn cóc ở những chỗ như "cô bé", hậu môn trực tràng, cổ dạ con,... Bên cạnh đó, bệnh này cũng có thể dẫn tới những tình trạng thất thường về dịch tiết âm đạo, ra máu, ngứa ngứa, cảm thấy châm chích,...

Quá trình thay đổi số lượng hormone trong thời kỳ thai nghén có thể khiến mụn cóc phát triển nhanh hơn so với thường thì cũng như dịch tiết âm đạo dào dạt cao hơn, tạo môi trường ẩm ướt cũng như ấm để mụn cóc phát triển mạnh mẽ hơn.

Phụ nữ mang thai mắc sùi mào gà liệu có nguy hiểm không?

Vậy sùi mào gà lúc mang thai liệu có nguy hiểm không? Mặc dù dành cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng về sự liên quan giữa sùi mào gà lúc mang thai cũng như những rắc rối như sảy thai, đẻ non hoặc hậu quả khác biệt trong thời kỳ thai nghén, nhưng mà căn bệnh này vẫn có thể dẫn tới những chi phối nhất định với phụ nữ mang thai cũng như thai nhi, bao gồm:

Với phụ nữ mang thai

Thường thì, bệnh lý sẽ không chi phối đến thời kỳ thai nghén. Nhưng mà, trong một tỷ lệ, phụ nữ mang thai có thể mắc những hậu quả. Sùi mào gà ở phụ nữ mang thai thường hay phát triển nhanh hơn so với người thường thì bởi nâng cao nồng độ hormone estrogen cũng như progesterone, khiến những vết sùi không nhỏ cũng như lan rộng hơn.

Nếu viêm nhiễm đường sinh dục, sùi mào gà có thể phát triển nhanh chóng cũng như dẫn tới cảm giác đau cũng như khó chịu lúc đi đại dành cho phụ nữ mang thai. Kích cỡ của những vết sùi mào gà có thể quá không nhỏ, dễ dẫn tới ra máu lúc sinh.

Những vết sùi trên "cô bé" hoặc cổ dạ con có thể khiến vấn đề mở rộng "cô bé" cũng như cổ dạ con trong khi sinh trở nên khó khăn. Trong những trường hợp này, chuyên gia sẽ cần đến phẫu thuật. Phụ nữ mang thai có thể cao mắc ung thư cổ dạ con cũng như khả năng sinh con sau này có thể mắc chi phối.

- <https://www.bonfieldpharmacy.ca/public/upload/file/chi-phi-chua-benh-tri.html>
- <https://www.bonfieldpharmacy.ca/public/upload/file/phong-kham-chua-benh-tri.html>
- <https://www.bonfieldpharmacy.ca/public/upload/file/cach-chua-hoi-nach.html>
- <https://www.bonfieldpharmacy.ca/public/upload/file/dia-chi-chua-hoi-nach.html>
- <https://www.bonfieldpharmacy.ca/public/upload/file/kham-chua-benh-lau-o-dau.html>
- <https://www.bonfieldpharmacy.ca/public/upload/file/kham-chua-sui-mao-ga-o-dau.html>
- <https://www.bonfieldpharmacy.ca/public/upload/file/chi-phi-chua-sui-mao-ga.html>

Với thai nhi

Cực kỳ hiếm những trường hợp sùi mào gà truyền sang thai nhi. Trong trường hợp sinh qua ngã "cô bé", thai nhi có thể cao lây nhiễm vi rút HPV bởi tiếp xúc thẳng với dịch tiết âm đạo hoặc thương tổn sùi mào gà ở "cô bé" cũng như cổ dạ con. Nếu tiếp diễn, trẻ sơ sinh thường hay sẽ phát triển sùi mào gà trong khoang miệng hoặc cuống họng vài ba tuần dưới sinh.

Mặc dù vẫn chưa có quá trình khẳng định chắc chắn về sự liên quan này, nhưng mà sùi mào gà vẫn có thể sản sinh những chi phối khá nhiều với tính mạng của phụ nữ mang thai cũng như thai nhi.

Phụ nữ mang thai mắc sùi mào gà liệu có chữa trị được không?

Phụ nữ mang thai mắc sùi mào gà liệu có chữa trị được không? Căn cứ vào đã từng trường hợp cụ thể, những chuyên gia sẽ quan sát vấn đề chữa trị sùi mào gà lúc mang thai bằng những biện pháp khoa học. Nhưng mà, phần lớn phụ nữ mang thai mắc sùi mào gà chưa có dấu hiệu nhận biết thất thường trong thời kỳ thai nghén, Vì vậy, chuyên gia có thể quyết định chỉ làm để ý định kỳ mà không cần phải chữa trị bệnh lý.

Thường thì, với những trường hợp phụ nữ mang thai mắc sùi mào gà, chuyên gia sẽ để ý quá trình phát triển của những vết sùi để quan sát vấn đề chữa trị. Phần lớn những trường hợp sẽ trì hoãn vấn đề chữa trị dành cho đến dưới lúc sinh.

Với những trường hợp liệu có vết sùi mào gà liệu có kích cỡ không nhỏ, dẫn tới cản trở dành cho quá trình sinh, hoặc dẫn tới ra máu nhiều, chuyên gia có thể quan sát những biện pháp dưới để khử vết sùi:

- Đông lạnh bằng nitơ lỏng để khiến đông cứng những vết sùi mào gà.
- Dùng dao điện để phá hủy những vết sùi mào gà.
- Dùng laser để tiêu diệt những vết sùi mào gà.

Phụ nữ mang thai mắc sùi mào gà đặc biệt không được tự ý dùng những loại kháng sinh không kê toa để chữa trị bệnh lý, bởi Việc đó có thể dẫn tới tác dụng phụ nguy hiểm dành cho thời kỳ thai nghén hoặc kích ứng quá trình phát triển mạnh mẽ của những vết sùi mào gà sinh dục.

Bên cạnh đó, phụ nữ mang thai mắc sùi mào gà lúc mang thai đặc biệt hạn chế làm những hành động sau:

- Chọc trụ cập những vết sùi mào gà.

- Dùng kem bôi đựng corticosteroid.
- Dùng nước đá để khử những vết sùi mào gà.
- Cố gắng lột da hoặc loại bỏ những vết sùi mào gà.

Nếu phụ nữ mang thai mắc sùi mào gà lúc mang thai cũng như hoang mang liệu phụ nữ mang thai mắc sùi mào gà liệu có chữa trị được không thì phụ nữ mang thai cần phải tìm đến chuyên gia phụ sản để biết chuẩn xác về tình trạng của mình cũng như tìm hiểu về biện pháp chữa trị khoa học. Sùi mào gà là một tình trạng cực kỳ thường gặp cũng như có thể chữa trị được. Mặc dù phần lớn những trường hợp mắc bệnh không nguy hiểm, bệnh lý thường hay không chi phối đến mẹ cũng như nhỏ nhưng mà bạn vẫn cần phải đi đến bác sĩ khám để xét nghiệm cũng như chữa trị bệnh lý.